

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ "บรรณนิทัศน์เศรษฐกิจประเทศไทย พ.ศ.2500 - 2525" และได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทสาขาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2536

ขอขอบคุณสถาบันไทยคดีศึกษา และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มเติม เมื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไม่เพียงพอที่จะก่อผลให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

บุคคลจำนวนมากได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยวิจัยในโครงการนี้ นับแต่ชั้นการประมวลข้อมูลงานวิชาการว่าด้วยเศรษฐกิจไทย ชั้นการจัดทำบรรณนิทัศน์ และชั้นการตระเตรียมต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ ตลอดจนการจัดทำดัชนี ผู้ที่สมควรได้รับคำขอบคุณ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

จารุวรรณ	เรืองจ้อย	ชนิษฐ์	มีโชค
ชื่นจิตต์	บัญญัติศุภสีล	ดวงรัตน์	ภาศิษฐ์
ทิพรรัตน์	นันทวุฒิ	ทิพย์กัลยา	คณิศรประสาสน์
ธนาวรรณ	กิจประไพอาผล	นภา	กัญจกรติกุล
นิทรา	อาลัย เวช	บุจรี	โกสุม
ประติษฐ์	วิวิศุภกร	ประไพ	กัญจกรติกุล
พรสม	โรจนกิตติ	พัฒน์จรินทร์	สวนแก้วมณี
พิกุล	วรธัญญกิจ	เพลิน	โรจน เวศิน
มาลี	รุ่งวัฒนา เศรษฐ	รัชนีวรรณ	บุพพัทธ์สมัย
เลิศศักดิ์	อนันต์พิริยะกุล	วรรณิ	โกมลกวิน
วาริ	ทินกร	วัฒนา	ปิ่น วัฒนะ
วิมลรัตน์	จิตรประทักษ์	สมชาย	เกียรติวิชัย
สุดใจ	ธารธาราทอง	สุธิตา	รักตะบุตร
สุมาลี	ชอุณหวิชัยานนท์	สุรภี	ศศิฉันทรา
อุไรศรี	ทินกร		

โครงการนี้ได้ใช้บริการของห้องสมุดหลายต่อหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ห้องสมุดแห่งชาติ

ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและปาซิฟิก

(ESCAP)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบุคคลเป็นจำนวนมากที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลการทำวิจัยภายใต้โครงการนี้
นางสีตา สอนศรี แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางวลัยพร เหมะรัชตะ แห่ง
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำบรรณนิทัศน์ เมื่อเริ่ม
โครงการ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ได้เอื้อเพื่อให้ใช้สำนักงานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ในการทำงานระยะแรก และในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้
โครงการนี้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ นางสาวศรี วงศ์ศิริ แห่งสำนักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและปาซิฟิก นางสาวฉวี สุธรรมวงศ์ และนางสาวพูลสุข ปรีวัชรวรวิ
แห่งห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตสาห์
แห่งคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวก
สะดวกเป็นพิเศษในการรวบรวมข้อมูล จึงสมควรที่จะจารึกคำขอบคุณไว้ ณ ที่นี้